

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

ไปดูพญานาค

ก่อนจ้งหัน

วันนี้พระชาดไป ๒๔ องค์ไม่ฉัน ชาดอยู่เรื่อย ๆ อย่างนี้ เพราะมีหลายองค์ เตียวองค์นี้มาฉัน องค์นั้นไม่ฉัน เรื่อย ติดกันมาตั้งแต่เริ่มสร้างวัดป่าบ้านตาด วัดนี้จะว่าพระมาฉันจ้งหันครบองค์ไม่มี ว้างั้นเลย ตลอด เช่นอย่างวันนี้มาฉันเพียง ๓๑ องค์ ชาดไปตั้ง ๒๔ องค์ ที่ชาดไปนั้นคือท่านไม่ฉัน ท่านภาวนา ผู้ที่มาฉันก็มาฉันด้วย ภาวนาด้วย ผู้นี้ดูจะได้กำไรมากกว่าผู้ที่ไม่ฉัน ได้แต่ภาวนา เอาไปพิจารณา พระท่านไม่ฉันได้แต่ภาวนาอย่างเดียว ผู้ที่ฉันก็ฉันด้วยภาวนาด้วย ถ้าเป็นพระชี้เกียจฉันก็ฉันมากแต่ภาวนาไม่มี เข้าใจหรือต้องแยกแยะซิ ในวัดนี้มีได้ด้วยกันทั้งนั้นแหละ ที่ไหนก็มี

กิเลสอยู่ที่ไหน ๆ ความสกปรก ความเลอะเทอะ จะมีอยู่ที่นั่น ๆ ถ้าธรรมอยู่ที่ไหน ความสะอาด ความสงบร่มเย็น ก็จะมีที่นั่น ขอให้ท่านทั้งหลายจำเอา พินิจพิจารณา มาวัดมาวามาให้ดูให้พิจารณาให้เป็นอรรถเป็นธรรม อย่าสักแต่ว่ามา เห็นเขาไปก็ไป เห็นเขามา ก็มา ไปเที่ยวดูพระวัดนี้วัดนั้น ไปเที่ยวดู ๆ เหมือนพระเป็นควาย พวกเราเป็นคน เลยกลายเป็นเรื่องตรงกันข้าม พระท่านเป็นพระ เรามันเป็นควาย ไปดูแบบนั้น อย่าไปดูแบบนั้นซิ ดูไปเพื่อเป็นคติตัวอย่าง ไม่เช่นนั้นจะไม่เกิดประโยชน์อะไร

ตา หู จมูก ลิ้น กาย สำหรับใช้ทำประโยชน์และทำโทษให้ตัวเองได้ทั้งนั้น เพราะเป็นเครื่องมือที่ใช้ ถ้าใจได้รับการอบรมในทางที่ถูกที่ดี เครื่องมือเหล่านี้ก็ไปทำประโยชน์ในทางที่ดี ถ้าจิตใจได้รับการเสื่อมสอนในทางไม่ดี ๆ แล้ว ร่างกายเป็นเครื่องมือสำหรับสร้างโทษสร้างภัยให้แก่ตัวเองนั่นแหละ

วันไหนก็แน่นทุกวัน อย่างนี้แหละ สำหรับวัดนี้มีคนมามากเป็นประจำ เพราะฉะนั้นจึงได้เตือน มาให้ดูนะ ธรรมเป็นของเปิดเผย ผู้ดูก็ให้ดูอย่างชัดเจน ฟังให้ดี ไม่เช่นนั้นจะไม่เกิดประโยชน์อะไรแหละ ต่อไปนี้จะให้พร

หลังจ้งหัน

เมื่อวานนี้เอาอาหารไปให้โรงพยาบาลพระเจริญ ได้โอกาสจากนั้นก็เลยเตลิดไปทางนครพนมไปตามลำแม่น้ำโขง ไปดูพญานาคกับเขา เราไปไม่ได้ไปดูตามลำแม่น้ำโขงแหละ

เราจะไปดูตามข้างถนน ตามถนน มันมีแต่พญานาคตัวใหญ่ตัวเล็ก พอมาถึงโพนพิสัย เท่านั้น โอ้โห หนึ่ รด รดใหญ่ต้องทำสนามให้จอดเลยนะ ต้องมีสนามให้จอด แล้วรถเล็กจอด แหกไปหมดเลย รดเล็กมันมากต่อมาก พอมาถึงโพนพิสัย ตอนนั้นดูว่าประมาณบ่ายโมง ไปถึงที่นั่น รดเล็กรดน้อยกำลังหลังไหลเข้าไป ส่วนรถใหญ่ก็ไป ที่ไปแล้วก็เป็นสนามจอด รด มีสนาม พวกตำรวจคอยจัดที่ให้อะไรให้ ดูแล

เป็นยังไงใครได้ไปดูไหม เมื่อวานนี้ได้เห็นไหม (ไม่เห็นคะ) เมื่อวานนี้ใครไปดูได้ เห็นไหมพญานาค ไปแต่ไม่เห็นเธอ (ข่าวเขาวาขึ้น ๑๕ ค่าทางไทยกับทางลาวไม่ตรงกัน ก็เลยไม่ขึ้น เห็นว่าวันนี้จะขึ้น ข่าวเขาออกมา) เออ โทกโกไป หนึ่มันรับหมด ใครโทกโกไม่ โทกโกมันฟังทั้งนั้นแหละ ท่านแสดงไว้ในพระสูตรมีนะ พวกภูตพวกผีอยู่ทางด้านตะวันออก พวกเทวดาอยู่ทางด้านทิศใต้ พวกพญานาคอยู่ทางด้านทิศตะวันตก พวกยักษ์อยู่ทางด้าน ทิศเหนือ แล้วเป็นชั้นๆ นะ ปุรัดถิมสุมี ทิสภาเค สนฺติ ภูตา มหิทฺธิกาฯ สนฺติ เทวา มหิทฺธิกาฯ เทวดา สนฺติ นาคา มหิทฺธิกาฯนี้พวกพญานาค สนฺติ ยุกฺขา มหิทฺธิกาฯ พวก ยักษ์อยู่ทางด้านทิศเหนือ จากนั้นก็ ปุริมทิสฺ ธรฺภูริฏฺ ทกฺขิณฺน วิรุฬฺหโก ปจฺฉิเมน วิรูปกฺ ไซ กุเวโร อุตฺตรํ ทิสฺ นี้มีแต่พวกสำคัญๆ ที่อยู่ในโลกอันนี้ที่ว่ามีโลกธาตุ พวกสัตว์ ทั้งหลาย พวกเทพพวกอะไรมีเต็มไปหมด

คือโลกนี้มันกว้างจนหาประมาณไม่ได้ ฟังแต่ว่ามีโลกธาตุที่ท่านแสดงไว้ในอัมม จักกัปปวัตตตฺนสูตร ทสฺสทฺสฺสี โลกธาตุ หนึ่โลกธาตุ สงฺกมฺปิ สมฺปกมฺปิ สมฺปเวธิ โกลาหลอลหม่านสะเทือนสะท้านกันไปหมดถึงหนึ่โลกธาตุ ธรรมพระพุทฺธเจ้ากระเทือน ขึ้น ถึงหนึ่โลกธาตุ แสดงอานุภาพแห่งธรรมกระเทือนไปหมดเลย พระพุทฺธเจ้าตรัสรู้ เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นกระเทือนถึงหนึ่โลกธาตุ เราไม่ว่าไปมาก เอาเพียงแค่นี้ เทว บุตรเทวดาอินทร์พรหมกระเทือนกันไปหมดเลย เหล่านี้ใครจะเชื่อได้ ไม่มีหูใดจะเชื่อได้ ใจดวงใดจะเชื่อได้ง่ายๆ นะ ใจพระอรหันต์ฟังเดียวถึงกันหมดเลย ยอมรับทันทีเพราะเป็น อันเดียวกันแล้ว สิ่งที่จะรับทราบก็ยอมรับ กิ่งก้านแขนงไปทางไหนยอมรับๆ เลย นี่ละโลก เชื่อยากอย่างนี้เอง คนที่จะไปทางฝ่ายดีฝ่ายดีจึงมีน้อยมากๆ ที่ไม่เชื่อก็ลงไปตามความ มืดบอดของตนๆ มันก็เห็นได้อย่างชัดๆ อย่างนี้

ธรรมพระพุทฺธเจ้าเป็นของเล่นเมื่อไร เราจึงบอกปรับปรุงใจให้ดีขึ้น จะเป็นไปตาม นิสสัยवासนาของตนๆ หากจะเป็นไม่ร้ายใดก็ร้ายหนึ่งทำอยู่ ถึงไม่เป็นอย่างนั้น ผลแห่ง ความดีงามที่เราตั้งใจภาวนานี้ ผลนี้มีอันสงส์มาก มีผลตลอดๆ ส่วนที่จะแสดงอะไรๆ ขึ้นมานั้นมีแ่งต่างๆ กัน แต่ความสงบเป็นพื้นฐานให้จิตใจสงบเย็นสบาย อัศจรรย์แปลก

ประหลาดอยู่ภายในจิตใจ ส่วนรัศมีของจิตที่จะแสดงออกต่างๆ นั้นมีมากน้อยต่างกัน เช่นเดียวกับต้นไม้แต่ละต้น กิ่งก้านสาขาดอกใบที่แตกกระจายออกไปนั้นไม่เหมือนกัน อันนี้ก็เหมือนกันนิสัยวาสนาของแต่ละรายๆ นี้ ไม่ว่าจะหญิงว่าชายมีอยู่เหมือนกันหมด เพราะจิตไม่มีเพศ จะแสดงออกตามนิสัยของตน

เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มี เหมือนกับที่ว่าเสียงเป็นวิสัยของหูจะรับทราบเท่านั้น รูปทั้งหลายเป็นวิสัยของตาที่จะรับทราบได้ตามความสามารถของตน มีอยู่ทั่วไป เมื่อมีเครื่องรับแล้วก็รับทราบกันได้เท่าที่ความสามารถของเครื่องรับเรามีใช้ไหม ถ้าไม่มีเครื่องรับ มีเท่าไรก็เหมือนไม่มี เช่นพวกหูหนวกตาบอด เขาเห็นกันทั้งโลก ใต้อาบอดมันไม่เห็นจะว่าไง ใต้อูหนวก เขาฟังกันทั้งโลก ใต้อูหนวกมันไม่ได้ยิน เข้าใจไหม นี่ละพวกเรานี้ มันใจบอดพูดลงนี่นะ เมื่อใจบอดแล้วสิ่งทั้งหลายที่จอมปราชญ์ทั้งหลายท่านแสดงไว้ด้วย อาโลโก อุทปาติ ความสว่างจ้าของจิตใจได้รู้ได้เห็นแสดงออกมานี้ พวกตาบอดมันไม่เห็น มิน่าข้าไม่เห็นแล้วยังปฏิเสธว่าไม่มีอีก โน่นนะฟังซิ

ธรรมพระพุทธรเจ้าเปิดขึ้นมาแล้ว เป็นขึ้นในหัวใจใดก็ตาม จะแสดงเป็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นในหัวใจ ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ วิ่งกันทั่วโลกดินแดน มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้กันไปหมดทุกแห่งทุกหน เพราะกิเลสพาวัง นั้นมันต่างกัน ทีนี้ธรรมพอจำเข้าภายในใจนี้ มันระดับดับทุกข์ทั้งหลายไปโดยลำดับ สิ่งใดที่เคยเป็นฟืนเป็นไฟเป็นภัยแก่ตัวเองจะถอยตัวเข้ามาๆ สู่ธรรมซึ่งเป็นของร่มเย็น

นี่ละสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายใครจะปิดไม่ได้นะทั่วแดนโลกธาตุ เมื่อมีญาณหยั่งทราบครอบไปหมดโลกธาตุ ดังพระพุทธรเจ้าที่ว่า อาโลโก อุทปาติ สว่างจ้าอยู่ทั้งกลางวัน กลางคืน โลกวิทู รู้แจ้งโลก โลกนอกโลกในตลอดทั่วถึง จิตเหมือนกันนั่นแหละ แต่จิตอันนี้ จิตของพระพุทธรเจ้ากับจิตของพวกเรานั้นต่างกัน

ที่นำมาแสดงเหล่านี้มาจากสิ่งที่มีที่เป็นทั้งนั้น ท่านไม่ได้ลบล้าง อะไรมียังงบอกว่ามีๆ ไปตามที่ทรงรู้ทรงเห็นไว้แล้ว มาสอนโลก ท่านก็สอนเฉพาะโลกที่จะพอเข้าออกเข้าใจได้บ้าง ส่วนไหนที่สุดวิสัยท่านไม่สอน เป็นแต่แสดงไว้เป็นกลางๆ เอาไว้อย่างนั้น ส่วนที่จะมาสอนมีเรื่องศีลเรื่องทานการภาวนา ท่านสอนอันนี้ อยู่ในวิสัยที่จะทำได้ๆ และมันก็ค่อยๆ รู้ของมันไปเอง

ถ้ามีจิตตภาวนานี้ชาวพุทธเราจะมีภาพพรพรพรขึ้นภายในจิตใจ ศาสนาจะแน่นอนหนาแน่นคงขึ้นในหัวใจของแต่ละคน แสดงออกก็เป็นมงคลไปด้วยกันนั่นแหละ นี่เรียกว่า

ธรรมแสดงออก ถ้ากิเลสแสดงออกก็ดังที่ว่า ไปซีโลกไหนที่มีความผาสุกเย็นใจไม่มี เพราะกิเลสครองไว้หมดก่อไฟนก่อไฟเผาตลอด โหญเท่าไรยิ่งกองใหญ่ณะ เมืองไหนๆ ประเทศไหนใหญ่ที่ไหนโลกไหนที่ว่าใหญ่ที่ไหน นั่นแหละกองไฟใหญ่อยู่ที่นั่น ไม่ได้เหมือนธรรมธรรมมีอยู่ที่ไหนเย็นอยู่ที่นั่นๆ เช่นอย่างพระท่านอยู่ในป่าในเขา

พูดมันอดไม่ได้จะเกี่ยวกับเรื่องป่าเรื่องเขา เพราะรู้มากรู้น้อยมันไปรู้อยู่ในป่าในเขา เยียบๆ คนเดียวๆ สง่างามจ้าไปที่ไหนมันก็เป็นอยู่ในใจของผู้ที่บำเพ็ญอยู่ในป่าในเขา ครั้นออกมาข้างนอกก็จ้ออยู่ข้างนอก ไปที่ไหนก็จ้ออยู่ที่นั่น ธรรมอยู่ในใจเป็นอย่างนั้นแหละเย็นไปหมดไปไหน ถ้ากิเลสอยู่ภายในใจแล้วเดือดร้อนมากทีเดียว ใจของเจ้าของที่จะแสดงอัศจรรย์ให้เห็นอยู่แต่ถูกตัวเลวร้ายนี้ปิดไว้เสีย ก็เลยเป็นใจเลวร้ายไปตามๆ กันเสีย ไม่มีของแปลกประหลาด จิตใจก็เลยกลายเป็นบ้อยของกิเลส หาค่าหาราคาไม่ได้ เป็นบ้อยเขาตลอดทั่วโลกดินแดน พอธรรมจ้าขึ้นมาๆ ธรรมเริ่มเป็นใหญ่ขึ้นๆ ที่นี้ครอบโลกธาตุโลกธาตุนี่เป็นโลกธาตุของกิเลสของสมมุติ ธรรมครอบหมดเลยนั่น เวลาธรรมได้เกิดขึ้นจากใจแล้ว

ใจจึงเป็นของอัศจรรย์มากนะ ขอให้พากันบำเพ็ญ สิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นมันจะเพิ่มขึ้นตามนิสัยของตนเวลาได้ภาวนาเข้าไป เรื่องละกิเลสถอนกิเลสจะค่อยถอนไปๆ สิ่งที่จะค่อยรู้ค่อยเห็นมันก็จะค่อยรู้ค่อยเห็นกว้างขวางออกไป แล้วปฏิเสธไปไหนเมื่อเจ้าของก็รู้มันยอมรับพระพุทธเจ้าทันทีๆ ที่นี้สิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นก็เลยยอมรับไปหมด เป็นอย่างนั้นนะ

วันนี้ดูว่าประมาณเที่ยงท่านแบนท่านจะมาจากวัดดอยธรรมเจดีย์ ท่านแบนท่านก็เอาหนักอยู่นะ คราวช่วยชาติคราวนี้เป็นเวลา ๖ ปี ท่านมาช่วยถึง ๓ ครั้ง ครั้งแรกทอดกฐินและยกมาหมดเลย ปีที่ ๒ อันดับสองอีกทอดกฐินเสร็จแล้ว ยกมาอีกถึงสองหนยกมาหมดเลย แล้วคราวที่เราเป็นลมเราจะล้มท่านมานี้ก็มาถวายเงินตั้ง ๕ ล้าน นั่นท่านหนักมืออยู่นะ ท่านแบนนี่มา ๓ หนเราไม่ลืม เอาละให้พร

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz